

นักวิชาการชี้เขตศก.ไทยฝืนเฟื่อง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ต.ท่าสุต อ.เมือง จ.เชียงราย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน การประชุมนำร่องด้วยการปาฐกถาำเรื่อง หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ปิ่นแก้วกล่าวว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละประเทศแตกต่างกัน เช่น ประเทศจีนจัดตั้งที่เซินเจิ้น เพื่อพัฒนาตลาดท้องถิ่นสู่เทคโนโลยีขั้นสูงโดยอาศัยความเป็นเมืองท่าในการดึงดูดทุน ฟิลิปปินส์จัดตั้งเพื่อทดแทนการช่วยเหลือจากฐานทัพสหรัฐอเมริกา สปป.ลาว จัดตั้งเพื่อให้หลุดจากการเป็นประเทศยากจน มาเลเซียจัดตั้งเพื่อแข่งกับสิงคโปร์ อินเดียจัดตั้งโดยใช้รูปแบบเดียวกับจีน แต่ปรากฏว่าแต่ละแห่งต่างประสบปัญหา โดยที่อินเดียมีการทำกฎหมายเอื้อนายทุน ทำให้คนท้องถิ่นสูญเสียที่ดินทำกิน สปป.ลาวก็พบปัญหาชาวบ้านสูญเสียที่ดินที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และต้องไปหางานทำที่รอบนอกของเขต ส่วนจีนในปี 2004 มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6,686 แห่ง ต่อมาปี 2006 มีเขตถูกปิดกว่า 70% ขณะที่เวียดนามจัดตั้งกว่า

400 แห่ง เกิดปัญหาที่ดินของชาวบ้านตกอยู่ในมือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จนเกิดการต่อต้านไปทั่วขณะที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนประสบปัญหามลพิษเมื่อย้ายโรงงานออกไปยังท้องถิ่นก็เกิดปัญหาตามไปที่ท้องถิ่นอีกและเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำของผู้คนอย่างเห็นได้ชัด

รศ.ดร.ปิ่นแก้ว กล่าวถึงประเทศไทยว่า ทางการพัฒนาเอเชียหรือเออีซีระบุว่ามีการจัดตั้งขึ้นเพื่อหวังเปลี่ยนชายแดนให้เป็นจุดเชื่อมกับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรืออีอีซี เป็นเรื่องฝืนเฟื่องเกินไป และยังสวนทางกับเขตเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ ไปตั้งอยู่ในเขตห่างไกล ไม่จูงใจต่อการลงทุน ขณะที่ชายแดน เช่น จ.ตาก มีศักยภาพดึงดูดการลงทุนอยู่ในตัวอยู่แล้วการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเกรงว่าจะเป็นส่วนเกินของระบบราชการเสียมากกว่า ส่วนความมุ่งหวังที่จะได้แรงงานราคาถูกนั้นสวนทางกลับการพัฒนาตามหลักเศรษฐศาสตร์ เพราะไม่ได้ช่วยพัฒนาแรงงานภายในประเทศขึ้นเลย และหากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ฯลฯ จัดตั้งเขตแบบเดียวกับเราขึ้นมาเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ก็คงจะไม่ได้ผลแน่นอน

“เชื่อว่าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยคงไม่เกิดขึ้นได้แน่นอน เพราะจะกลายเป็นเขตผีหลอกและทำให้ชาวบ้านสูญเสียที่ดินไปโดยเปล่าประโยชน์” รศ.ดร.ปิ่นแก้วกล่าว